
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

--------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ รองประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  

3. นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 4. นายสุบิน ชุ่มตา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

5. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  6. นายสุพจน์ มูลบ้านดง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 7. นายนวพัฒน์ ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 8. ร้อยเอกศักดิ์ชัย หงษ์ใจสี สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 9. นายนพดล  ผดุงพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 10. นางรัญจวน ค าพิชัย สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 11. นางสาวมทีรา สัทธาธิก สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 12.  นายภัทร โลหติกาญจน ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

  13. นายจรูญ เติงจันต๊ะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 14.  นายบุญทรง ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 15. นายวิบูลย์ ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 16. นางสาวพัชรี ลออเลิศลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 17. นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 18. นายณัฐกิตติ์ บรรจงจติต์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 19.  นายเกษม ปัญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 20. นายสุคนธ์ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 21. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 22. นางสาวพิชญาพร พิชญวิวัฒน์       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 23. นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง  

 24. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายกรณฐพรครองภพ  สท้านไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง (ขาด) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ฝา่ยบริหาร) 

 1. นายกิตติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 2. นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 3. นายนนทวัชร์ แสงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 4. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายกิตตธิัช ตะโนรี รองปลัดเทศบาล 

 2. นางสาวอุษา สมคิด ผูอ้ านวยการส านักการศกึษา   

 3. นายอนุรักษ์ อุตยานะ ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหนา้ที่   

 4. นายวิชญ์ศิคภัทร์ วงศม์ณ ี ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 5. นางสาวจิตลดา เกษสุวรรณ ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 6. นายสวาท จ าปาอูป หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

 7. นางสาววิไล วงศพ์รม หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

    รก.ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตร์ฯ 

 8. นางสาวกนกกาญจน์ พรรณรัตน ์ ผูอ้ านวยการส่วนบริหารการศึกษา 

 9. นางสาวสุกัลญา เรืองรุ่ง ผูอ้ านวยการส่วนสง่เสริมการศกึษา 

 10. นายวัชรพงศ ์ วงศชุ์มภ ู ผูอ้ านวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

 11. นายเอกรัตน์ สกุลประดิษฐ์ ผูอ้ านวยการส่วนการโยธา 

 12. นายสุทัศน์ ก้องสุรกานต ์ หัวหนา้ฝา่ยสาธารณูปโภค 

 13. นายสุชาติ เทพพรมวงศ ์ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

 14. นางชัญญานุช ทองค า หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานคลัง 

 15. นางสาวนริศรา หงสกุล หัวหนา้ฝา่ยประสานงาน อปท. 

 16. นางสาวญาดา ณ วงคจ์ันทร์ หัวหนา้ฝา่ยบริการและเผยแพร่วชิาการ 

 17. นางวิจิตรา เตียวตระกูล หัวหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

 18. นางสาวศศธิร เป็นคุณ หัวหนา้ฝา่ยบริหารงานทั่วไป 

 19. นางสาวลัดดาวรรณ ดิษฐา นักวิชาการคลังช านาญการ 

 20. นางสุพรรณกิาร์ ละฟู่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 21. นางสาววรลักษณ์ เมธาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 

 22. นางสาวรัชฎา เล็กศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 23. นางสาววรรณเสด็จ รัตนมงคล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 24. นางเลิศลักษณ์ ทรัพย์รุ่งทวีผล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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 25. นายวิทวัส จริจรัสตระกูล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

 26. นางกนิษฐา ไชยแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 

 27. นายอภนิัย หวานแหลม เทศกิจ 

 28. นายศริิมงคล พรหมมูล เทศกิจ 

 29. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกิจ 

 30. นายอ านาจ ดวงใย เทศกิจ 

 31. นายณฏฐพล พงษ์สิรนิทร คนงานประชาสัมพันธ์ 

 32. นายมานัส ตาวิกา คนงานประชาสัมพันธ์ 

 33. นายวรพล ขิตติวรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 34. นางสาวศริิกัญญา วงศว์ุฒิ คนงานสารบรรณ 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาล

นครล าปางผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และผู้เข้ารับฟัง

การประชุมทุกท่าน การประชุมในวันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 กระผมนายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางที่ลงชื่อเข้าร่วมการประชุมและอยู่ในที่ประชุมแหง่นี้แล้ว 

มีจ านวน 20 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม บัดนี ้ถึงเวลาที่ท่านประธานฯ นัดหมายแล้ว 

กระผมจึงขอเรียนเชิญท่านสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ขึ้นจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรียนเชญิครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง วันนี ้เป็นการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 ในนามสภาเทศบาลนครล าปางขอต้อนรับ

ทุกท่านที่มาร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครล าปางในครั้งนีด้้วยความยินดียิ่ง ก่อนที่จะ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งกรณีนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริงและอภปิราย ชีแ้จงหรอืแถลงญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปาง เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครล าปาง ขอเรียนแจ้งการมอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิรายชี้แจง หรอืแถลง

ญัตติตอ่สภาเทศบาลนครล าปางตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง 
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หนังสือ 

ที่ ลป 52001/4343               ส านักงานเทศบาลนครล าปาง  

                 ถนนฉัตรไชย ล าปาง 52100 
25  สิงหาคม  2566 

เรื่อง  มอบหมายผู้แถลงขอ้เท็จจริง และอภปิราย ชีแ้จง หรอืแถลงญัตติ ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

อ้างถึง หนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/147 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2566 

  ตามหนังสืออ้างถึง สภาเทศบาลนครล าปางก าหนดประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2566 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และข้อ 56 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้าพเจา้ นายกิตติ จวิะสันติการ  

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง ขอมอบหมายให้ ปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการส านัก/กองต่าง ๆ เป็นผู้แถลงข้อเท็จจริง และให้รองนายกเทศมนตรีฯ ที่รับผิดชอบส านัก/

กองต่าง ๆ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงญัตติ และตอบกระทู้ต่อสภาเทศบาลนครล าปาง ดังรายชื่อ

ต่อไปนี ้

 - นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

กิตติ  จิวะสันติการ 

(นายกิตต ิ จวิะสันติการ) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

จึงเรียนแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ จากนี้ไปกระผมขอน าเรียนท่านประธานได้ด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระเป็นล าดับต่อไป ขอบคุณครับ 
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 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

คร้ังที่ 9 /2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.1 ประกาศเทศบาลนครล าปาง เรื ่อง  การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ ่น 

(พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งเจ้าหนา้ที่ก็ได้จัดสง่ประกาศการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 

ได้รับทราบถึงการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

1.2 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครล าปาง 

ประจ าปี พ.ศ. 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน

จะแจ้งต่อที่ประชุม ข้อ 1.2 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล

นครล าปาง ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเทศบาลฯ ได้ด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง 

พร้อมบันทึกข้อมูลตามแบบรวบรวมข้อมูลการจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล ตามแบบประเมินผล

ที่ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัด  

ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดแล้ว ผู้บริหารจึงได้น าผลการประเมินดังกล่าวรายงานต่อสภาเทศบาลฯ 

และเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดส่งผลการประเมินดังกล่าวให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม

ได้รับทราบ  

ที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงาน

การประชุม ข้อ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  

ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ไม่มีท่านใดจะแก้ไข

นะครับ  เมื่อไม่มี ต่อไปผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดรับรองรายงาน

การประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 

สิงหาคม 2566 โปรดยกมอืครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง รับรองรายงานการประชุม 

จ านวน 19 เสียงครับ 

นายนพดล  ผดุงพงษ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง  สมาชิกสภาฯ ไม่รับรอง

รายงานการประชุม  ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียงครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 จ านวน 19  เสียง , ไม่รับรอง

รายงานฯ ไม่ม ี, งดออกเสียง จ านวน 2 คน (ประธาน, นายณัฐกิตติ์ฯ)  

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 

ประจ าปี 2566 วันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2566 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 2 ข้อ 2.2 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เนื่องจากยังจัดท ารายงานการประชุมยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอเลื่อนรับรอง

รายงานการประชุมในคราวหน้าครับ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 

4.1 รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ  4 . 1  รายงานและบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ก่อนที่จะให้คณะกรรมการฯ รายงานต่อที่ประชุม ขอเชญิเลขานุการฯ ชีแ้จงระเบียบก่อนครับ 
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 นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาล

นครล าปาง ขออนุญาตน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่

คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว ข้อ 4.1 รายงานและบันทึกความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็น

เรื่องสืบเนื่องมาจากมติที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง ในสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2566  ซึ่งที่ประชุมแห่งนี้ได้มีมติตั้งคณะกรรมการแปรญัตติขึ้น เพื่อพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งการรับค าแปรและ

การพิจารณาค าแปร ตลอดจนความเห็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว ซึ่งจะมีระเบียบกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 50 ก าหนดว่า “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ

ประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือ

ข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 

การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภา

ท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่

กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน” และวรรคสอง ก าหนดว่า “ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุม

สภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น” กล่าวโดยสรุป 

คือ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้รับค าแปรตลอดจนการพิจารณาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรา่งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว คณะกรรมการแปรญัตติจะต้องประชุม

พิจารณาว่าเห็นด้วยกับค าแปรหรือไม่ อย่างไร มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือคงตามร่างเดิมที่ได้เสนอไป

หรือไม่ หากมีการสงวนค าแปรญัตติไว้ก็ต้องแจ้งว่าผู้ใดสงวนค าแปรญัตตินั้น ตลอดจนความเห็นของ

คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดได้สงวนความเห็นไว้ แล้วท ารายงานเสนอความเห็นพร้อมทั้งบันทึก

ความเห็นต่าง ๆ ต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแห่งนี้ ดังนั้น ในวันนี้ก็จะเป็นการ

รายงานของคณะกรรมการแปรญัตติว่า จากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นเป็นอย่างไร มีใครยื่นค าแปรญัตติหรือไม่ 

อย่างไร คณะกรรมการแปรญัตติท่านใดได้สงวนความเห็นไว้หรือไม่ อย่างไร เพื่อให้ที่ประชุมใช้ประกอบ 

การพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติต่อไป ผมขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบดังกล่าวข้างต้นผ่าน

ท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เป็นล าดับต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์ คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ต่อไปเชิญคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ เสนอรายงานและบันทึกความเห็นตอ่ที่ประชุมฯ ครับ 
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นางสาวอมลยา  เจนตวนิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

และสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติฯ ขออ่านรายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

รายงานและบันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

****************************** 

ตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ตั้ง

งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิน้ 763,000,000 บาท ซึ่งสภาเทศบาลนครล าปางได้มีมติรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 (ขั้นรับหลักการ) ในการ

ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือ วันที่ 19 , 20 และ 21 

สิงหาคม 2566 รอบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 

13.00 น. และรอบบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง และ

ก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 2 วัน คือ วันที่ 23 และ 

24 สิงหาคม 2566 ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติดังกล่าวแล้ว จงึมรีายงานและบันทึก

ความเห็น ตามข้อ 50 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ดังนี้  

ในระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 - 18.30 น. 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ และศึกษาร่างเทศบัญญัติฯ โดยในวันที่ 20 

สิงหาคม 2566 ได้เรียนเชิญนายกเทศมนตรีนครล าปางหรือผู้แทนมาให้รายละเอียดต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ ลป 52001(สภา)/142 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2566  

ซึ่งนายกฯ ได้มีหนังสือมอบหมายผู้ชี้แจงตามหนังสือเทศบาลนครล าปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 52001/4195 

ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ทั้งนี ้ในระหวา่งวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 

13.00 - 18.30 น. ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางหรือผูบ้ริหารท้องถิ่นมายื่นค าแปรญัตติ

แตอ่ย่างใด  

     ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มาพร้อมกัน ณ 

ห้องสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง และเวลา 10.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมพิจารณา

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยละเอียด ซึ่งได้แจ้งให้

ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางทราบตามหนังสือสภาเทศบาลนครล าปาง 
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ที่ลป52001(สภา)/145 และ ที่ ลป 52001(สภา)/ว 144 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในการประชุม

ดังกล่าว คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มมีต ิดังนี้ 

- ส่วนที่ 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่มี

การแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

  - ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    บันทึกหลักการและเหตุผล รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณ

การรายรับ รายงานประมาณการรายจ่าย ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

     รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย    

- แผนงานงบกลาง    

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป  

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานการศึกษา  

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานสาธารณสุข     

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์   

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานเคหะและชุมชน    

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

- แผนงานการพาณิชย์          

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 
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- ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  

- สถานธนานุบาล     

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม 

- สถานีขนสง่ผู้โดยสาร    

ไม่มกีารแก้ไข ให้คงรา่งเดิม  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ต่อประธานสภา

เทศบาลนครล าปาง ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มีผู้ยื่นเสนอค าแปรญัตติ และไม่มีการ

สงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลฯ จัดส่งรายงานให้แก่สมาชิก

สภาเทศบาลฯ และน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปางพิจารณาต่อไป  

ทั้งนี ้คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับรา่งเทศบัญญัติฯ  ดังนี้  

 นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล กรรมการแปรญัตติ  โครงการส่วนใหญ่ ตั้งงบประมาณ

สมเหตุสมผลกับเนื้องานที่น าเสนอมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เน้นไปที่การอบรมให้ความรู้ในกลุ่มต่าง ๆ 

กระจายกันไป และเป็นไปตามนโยบายของท่านนายกเทศมนตรี อาจมีบางโครงการที่งบประมาณอาจ

ไม่เพียงพอต่อการท างาน  ซึ่งในส่วนนีอ้ยากใหท้างผู้บริหารพิจารณาเพิ่มเติมในภายหลัง 

นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ ประธานกรรมการแปรญัตติ เกี่ยวกับรายละเอียดในร่าง

เทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็มีความเห็นว่า ในปีนี้ บางรายการดูแล้วงบประมาณตั้งไว้

อาจไม่พอกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ จึงอยากให้แต่ละฝ่ายมีการติดตามงบประมาณในส่วนของ

ตนเองกับผูบ้ริหารอย่างใกล้ชิด 

  นายเสริมเกียรติ ชูวัฒนกูล กรรมการแปรญัตติ รายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงงบประมาณ

ต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ละเอียดครบถ้วน  

 นางรัญจวน  ค าพิชัย  กรรมการและเลขานุการ  จากการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ สัดส่วน

ของงบประมาณจะเน้นไปที่แผนงานการศึกษา ซึ่งก็ตรงกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีที่ต้องการ

พัฒนาโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลทั้งหมด งบประมาณในส่วนอื่น ๆ ส่วนใหญ่ก็ดูเหมาะสม “การ

พัฒนา” ต้องพร้อมทั้งคนและเครื่องมือ ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งบางงานอาจจะต้องเพิ่มใน

ส่วนนี้ จึงอยากฝากใหท้างผู้บริหารได้พิจารณาเพิ่มเติมภายหลัง 

 นายสุพจน์  มูลบ้านดง  กรรมการแปรญัตติ  จากการได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ต่าง ๆ แต่ละโครงการมีความส าคัญต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนในเขตเทศบาล ถือว่า

ท างบประมาณออกมาได้ดี 

 
ลงช่ือ       อมลยา เจนตวนิชย์              ประธานกรรมการแปรญัตติ 

(นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์) 

สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 



11 
 

 

 

ลงช่ือ     เสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล      กรรมการ    ลงชื่อ           สุพจน์  มูลบ้านดง         กรรมการ               

          (นายเสริมเกียรติ  ชูวัฒนกูล)                               (นายสุพจน์  มูลบ้านดง) 
       สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง         สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

ลงช่ือ       สรัญญา เจนวานิชกุล      กรรมการ    ลงช่ือ        รัญจวน  ค าพิชัย   กรรมการและเลขาฯ 
        (นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล)                            (นางรัญจวน  ค าพิชัย) 

        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง                        สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

 
นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ที่ประชุมรับทราบรายงานและ

บันทึกความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ แล้ว นะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 

  

4.2 ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของเทศบาลนครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 

ญัตติ เรื่อง ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาล

นครล าปาง อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง (วาระที่ 2 และวาระที่ 3) ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 51 ก าหนดว่า “ในการ

พิจารณาร่างขอ้บัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพาะที่มกีารแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการ

แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” แต่ตามที่คณะกรรมการ

แปรญัตติฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรา่งเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ไม่มผีู้ยื่น

เสนอค าแปรญัตติ และไม่มกีารสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ฉะนั้น จงึผ่านการพิจารณา

ในวาระที่ 2 ขั้นการแปรญัตติ  ไปพิจารณาในวาระที่ 3 เลยนะครับ ขอเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบครับ 

เชญิครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ 

ท่านสมาชิกสภาฯ ผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

ขอน าเรียนชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา วาระที่ 3  ขั้นลงมติ ซึ่งมีระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง คือ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 52 ก าหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่นจะได้ลงมตใิห้มกีารอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
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ลงมติว่า จะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” กล่าวโดยสรุป คือ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง ในวาระที่ 3 ขั้นลงมตินี้ จะไม่มีการ

อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมฯ จะมีมติให้มีการอภิปราย กรณีมีเหตุอันสมควรโดยการลงมติในวาระที่ 3 

นี้ จะลงมติเพียงว่า จะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567 หรือไม่  ขอน าเรียนชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายดังกล่าวผ่านท่านประธานไปยังท่านสมาชิกสภาฯ 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ก่อนที่จะลงมติ ขอให้

เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ขณะนี้ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ใน

ที่ประชุม จ านวน 23 ท่าน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุมครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ 

สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของเทศบาลนครล าปาง โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 22 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้

ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงด

ออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ เห็นชอบให้

ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง 

จ านวน 22 เสียง ไมเ่ห็นชอบใหต้ราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ของเทศบาลนครล าปาง ไม่ม ีนอกนั้นงดออกเสียงนะครับ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครล าปาง จ านวน 22 เสียง , ไม่เห็นชอบ ไม่มี , งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน) 
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ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่น

หน่ึงพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ่ข้อ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัตโิอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่น

หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ  

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

เจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงนิจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน

เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคม

สงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงนิจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสน

แปดหมื่นหนึ่งพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งการโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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เหตุผล 

       ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 เป็นกฎหมายในการ

ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถปฏิบัติงานและให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก   

เทศบาลนครล าปางจึงได้น าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งปัจจุบันพบว่า         

เครื่องคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประกอบกับ

บางส่วนมีอายุการใช้งานมานานซึ่งไม่รองรับและไม่สอดคล้องกับโปรแกรมที่ใช้งานในปัจจุบันเนื่องจาก

คุณลักษณะเฉพาะของคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ท าให้การใชง้านไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อทดแทนของเดิม

ที่เสื่อมสภาพ และเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหาร

จัดการขององค์กร   แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงจ าเป็นต้อง

โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

รายละเอียดดังนี ้

 โอนลด 

       แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมเป็นเงินจ านวน 

3,381,700 บาท  

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข  แผนงานสังคม

สงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสน

แปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังตอ่ไปนี ้
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย แบบที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 130,000 บาท แยก

ดังนี ้

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

130,000 บาท 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19 นิว้) จ านวน 15 ชุด ๆ ละ 20,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 1 ชุด และ

งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา จ านวน 3 ชุด 

(ส านักการศึกษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 2 ชุด (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

จ านวน 1  ชุด และงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน 2 ชุด 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จ านวน 1 ชุด (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    
จ านวน 5 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) 

300,000 บาท 

3. เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด      

ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 24,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป จ านวน 10 ชุด 

(ส านักปลัดเทศบาล) และจ านวน 1 ชุด (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน 1 ชุด           
(ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน 1 ชุด และงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ จ านวน 2 ชุด 

(กองสวัสดิการสังคม) 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 1 ชุด (กองสวัสดิการสังคม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 2 ชุด และงานกอ่สรา้ง จ านวน 2 ชุด (ส านักช่าง) 

480,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

4. เครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาด 

ไม่น้อยกว่า 19 นิว้) จ านวน 6 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป จ านวน 2 ชุด (ส านักปลดัเทศบาล)   

และงานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 2 ชุด (กองยุทธศาสตรแ์ละ

งบประมาณ) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง จ านวน 2 ชุด(ส านักช่าง) 

192,000 บาท 

5. เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 12 เครื่อง ๆ ละ 

24,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักปลัดเทศบาล)  

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 1 เครื่อง 
(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา 
จ านวน 9 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม)  

288,000 บาท 

6. คอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ต แบบที่ 2 จ านวน 19 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท    แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป  
จ านวน 7 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล)  

จ านวน 1 เครื่อง (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

จ านวน 1 เครื่อง (กองการเจ้าหน้าที่) 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 
- แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
จ านวน 3 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  

จ านวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
     จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา จ านวน 3 เครื่อง และงานกอ่สรา้ง จ านวน 1 เครือ่ง (ส านักช่าง) 

437,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

7. อุปกรณ์ส าหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000 บาท 

แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ  จ านวน 1 ชุด   
(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

35,000 บาท 

8. ตู้ส าหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ แบบที่ 1 (ขนาด 36U) จ านวน  

1 ตู้ แยกดังนี ้

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 ตู้ (กองคลัง) 

18,000 บาท 

     9. เครื่องพิมพ์แบบฉดีหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)       

จ านวน 15 เครื่อง ๆ ละ 4,100 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานการศึกษา งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา 
จ านวน 6 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น   

จ านวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จ านวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์   
จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 4 เครื่อง และงานกอ่สรา้ง จ านวน 2 เครื่อง   

(ส านักช่าง) 

61,500 บาท 

10. เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 

จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,900 บาท แยกดังนี ้

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 2 เครื่อง (กองคลัง) 

17,800 บาท 

11. เครื่องพิมพ์เลเซอร ์หรอื LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) จ านวน  

1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 

11,000 บาท 

12. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉดีหมึกพรอ้มติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 34 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบรหิารทั่วไป 

จ านวน 14 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

     จ านวน   2 เครื่อง (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

     จ านวน   1 เครื่อง (กองคลัง) 

272,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

 - แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 4 เครื่อง 
- (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 2 เครื่อง (กองคลัง) 
- แผนงานการศึกษา งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 1 เครื่อง 
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา จ านวน 5 เครื่อง  

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  จ านวน 1 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 1 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน 2 เครื่อง 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์    

จ านวน 1  เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

 

13. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 

10,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักปลัดเทศบาล) 

10,000 บาท 

14. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร ์หรอื LED สี จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

16,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 1 เครื่อง 
     (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอ่สรา้ง จ านวน 1 เครื่อง 
(ส านักช่าง) 

32,000 บาท 

15. สแกนเนอร ์ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บรกิาร แบบที่ 2  

จ านวน 20 เครื่อง ๆ ละ 27,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป 

จ านวน 6 เครื่อง (ส านักปลัดเทศบาล) 

     จ านวน 1 เครื่อง (กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

   - แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 1 เครื่อง 

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 
- แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 1 เครื่อง      
งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา จ านวน 1 เครื่อง (ส านักการศึกษา)  

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกฬีาและนันทนาการ

ท้องถิ่น จ านวน 1 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

540,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

 - แผนงานสาธารณสุข งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข จ านวน 1 เครื่อง 

และงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น จ านวน 2 เครื่อง 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 4 เครื่อง (ส านักช่าง) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
จ านวน 1 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

 

16. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kVA จ านวน 52 เครื่อง ๆ ละ 5,700 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารทั่วไป จ านวน 17 เครื่อง 

 (ส านักปลัดเทศบาล)      

   - แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานวางแผนสถติิและวิชาการ จ านวน 2 เครื่อง 

(กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ) 

- แผนงานการศึกษา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 1 เครื่อง     
งานระดับกอ่นวัยเรยีนและประถมศึกษา จ านวน 3 เครื่อง                

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ท้องถิ่น จ านวน 2 เครื่อง (ส านักการศึกษา) 

- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  

จ านวน 1 เครื่อง และงานศูนย์บรกิารสาธารณสุข จ านวน 3 เครื่อง 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด จ านวน 1 เครื่อง (กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 1 เครื่อง และงานกอ่สรา้ง จ านวน 2 เครื่อง 

(ส านักช่าง) 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   
จ านวน 2 เครื่อง และงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  

จ านวน 9 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

- แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสรมิและสนับสนุน 

ความเข้มแข็งชุมชน จ านวน 7 เครื่อง (กองสวัสดิการสังคม) 

296,400 บาท 

17. เครื่องส ารองไฟ ขนาด 2 kVA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000 บาท แยกดังนี้ 

- แผนงานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานคลัง จ านวน 1 เครื่อง (กองคลัง) 
11,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ งบประมาณ 

18. เครื่องสแกนเนอร ์ขนาด A3 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 125,000 บาท 

แยกดังนี ้

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา จ านวน 1 เครื่อง  และงานกอ่สรา้ง จ านวน 1 เครื่อง 

(ส านักช่าง) 

250,000 บาท 

 รวมเป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอน

ลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 

3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  ตามหลักการและเหตุผล

ดังกล่าวข้างตน้ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

    ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.1 สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่น

หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 



21 
 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 21 เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติให้โอนลด

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือจ านวน 18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท 

(สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จ านวน 21 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือจ านวน 

18 รายการ เป็นเงินจ านวน 3,381,700 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

จ านวน 21 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายนพดลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม)  

  

5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท 

(หน่ึงล้านแปดแสนบาทถ้วน)  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม่ ข้อ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองการเจ้าหน้าที่บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสน

บาทถ้วน) ขอเชญิผูเ้สนอญัตติครับ 

 นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ และ

สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

ได้รับมอบหมายจาก นายกเทศมนตรีนครล าปาง ให้เป็นผู้แถลงญัตต ิ 
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ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองการ

เจ้าหนา้ที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสน

บาทถ้วน) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

ข้าพเจ้า นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองการเจ้าหน้าที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปด

แสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

เพื่อขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่ บริเวณ

ชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งการโอน

งบประมาณดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เหตุผล 

ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ยังไม่มีสถานที่ท างานที่มีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ 

อาคารหอปูมละกอนมีพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ เทศบาลนครล าปางจึงมีนโยบายให้

กองการเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจ า ณ ช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน แต่เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเดิม

เป็นหอ้งจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน จงึท าให้ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนัน้ จงึมี

ความจ าเป็นต้องปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 

แต่เนื่องจากเทศบาลนครล าปางไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จงึจ าเป็นต้องโอนลดเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา รวมเป็นเงนิจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลา้นแปดแสนบาทถ้วน) 
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โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โครงการปรับปรุงห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่ บริเวณ

ชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน (กองการเจ้าหน้าที่) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่ 

โดยท าการรื้อผนังเบา รื้อระบบสายไฟดวงโคมเดิม กั้นห้องใหม่ ปูพื้นใหม่ ตกแต่งผนังใหม่ ติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าดวงโคมใหม่ ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอิน และงานอื ่น ๆ รายละเอียดตามประมาณการงาน

ก่อสร้างและแบบแปลนที่เทศบาลนครล าปางก าหนด เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น” 

ดังนั้น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติโอนลด             

เงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน 

ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงหอ้งท างานกองการเจ้าหน้าที่ บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน 

เป็นเงินจ านวน 1,8000,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น    

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

       (ลงช่ือ)    กิตติ  จิวะสันติการ    ผูเ้สนอ 

       (นายกิตต ิ จิวะสันติการ) 

       รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

          นายกเทศมนตรีนครล าปาง 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใด

จะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ และผมพิจารณาดูแล้ว 

ครบองค์ประชุม ในญัตติ ข้อ 5.2 สมาชิกฯ ท่านใดอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง

ห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท 

(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง อนุมัตใิห้โอนลดเงนิงบประมาณ

รายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม ่จ านวน 20 เสียงครับ 
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นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านใดไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ฯ โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง ไม่อนุมัติให้โอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ฯ ไม่มี นอกนั้นงดออก

เสียงครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติโอนลดเงิน

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างานกองการเจ้าหน้าที่บริเวณช้ัน 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 

1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) จ านวน 20 เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี นอกนั้นงดออกเสียง

นะครับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้โอนลดเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องท างาน

กองการเจ้าหน้าที่บริเวณชั้น 1 อาคารหอปูมละกอน เป็นเงินจ านวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้าน

แปดแสนบาทถ้วน) จ านวน 20 เสียง, ไม่เห็นชอบ ไม่ม,ี งดออกเสียง 1 คน (ประธาน) (นายสุบินฯ ไม่อยู่

ในที่ประชุม , นายนพดลฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม) 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม่ เชญิ นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล 

นางสาวสรัญญา  เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสรัญญา เจนวานิชกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

วันนี้จะมีเรื่องขอปรึกษากับท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ เรื่องแรก 

จะเป็นในส่วนของปัญหาที่ได้พบเจอ เกี่ยวกับเรื่องของเทศบัญญัติของการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหม่  

ที่ตอนนี้จะเริ่มมีเจ้าหน้าที่แจ้งไปตามร้านค้าหรือตามบ้านต่าง ๆ ว่า เราจะเริ่มใช้เทศบัญญัติใหม่ในการ

เก็บอัตราการเก็บค่าขยะมูลฝอย ตอนนี้ปัญหาที่ดิฉันได้เจอประสบกับตัวเองก็คือว่า ได้พบกับทาง

เจ้าหน้าที่หน้างานโดยตรง ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่จากกองคลังเข้าไปแจ้งในส่วนของอัตราการเก็บ

ค่าธรรมเนียมใหม่ แต่ทีนี้ที่พบเจอก็คือว่า ทางเจ้าหน้าที่แจ้งกับทางผู้ประกอบการแค่เฉพาะอัตรา

ค่าธรรมเนียมที่ปรับขึ้น แต่เขายังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงที่ เรามีการจัดการปรับ

ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยตัวนี้นะคะ จริง ๆ ก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วว่า ถ้ามีแค่เจ้าหน้าที่กองคลังที่

เป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าขยะลงพื้นที่เพียงหน่วยงานเดียว จะไม่เป็นผลดีกับทั้งทางเทศบาลแล้วก็ตัว

เจ้าหน้าที่เอง เพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงว่า  ท าไมเราถึงมีการ
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ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมตัวนี้ ก็เลยมีการปรึกษา พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจริง ๆ ทางคณะกรรมการ

ขยะมูลฝอยก็ได้มีการชี้แจงไปทั้งทางเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และกองคลังว่า อันดับแรกจะขอ

รบกวนฝากท่านประธานไปยังผู ้บร ิหารว ่า  ขอให้ม ีการจัดอบรมหรือว ่าชี ้แจงเหตุผลส าหรับ

ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของเทศบัญญัติตัวนี้หนึ่งเรื่องนะคะ จะได้เรียก

เข้ามาชี้แจงให้เข้าถึงประเด็นจริง ๆ ว่า ที่เรามีการปรับอัตราค่าธรรมเนียม เนื่องจากว่าเราต้องการให้

ลดปริมาณที่จะจัดเก็บขยะมูลฝอยมากกว่าที่จะเอาเงินจากทางผู้ประกอบการตรงนี้  มีเรื่องหนึ่งที่อยาก

ขอฝากก็คือว่า เวลาเจ้าหน้าที่ลงไปพูดคุยกับทางห้างร้านหรือผู้ประกอบการต่าง  ๆ อยากจะให้มี

เจ้าหน้าที่ของทางกองสาธารณสุขฯ ที่เขาจะทราบเรื่องดีกว่าเจ้าหน้าที่จัดเก็บจากกองคลังควบคู่เข้าไป 

แล้วก็ชี้แจงเหตุผลไปตามที่ต่าง ๆ ด้วยค่ะ คือจริง ๆ ดิฉันก็สงสารเจ้าหน้าที่กองคลังที่เป็นด่านหน้า

นะคะ เพราะว่าแกจะไม่ทราบถึงรายละเอียดเบื้องลึกแล้วก็สาเหตุที่แท้จริงเลย คือเอาตรง ๆ แกก็บอกว่า

ตั้งแต่เดินเข้าห้างเข้าร้านค้าต่าง ๆ มา แกโดนด่าไป 80% แล้ว ก็มีความเห็นใจเจ้าหน้าที่ เลยรับปากกับ

ทางเจ้าหน้าที่หน้าด่านว่า เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ ก็จะฝากท่านประธานเรียนปรึกษาไปทางผู้บริหาร แล้วก็

เจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ ด้วยค่ะ แต่ว่าปัญหาที่พบเจอส่วนใหญ่หลังจากที่ได้พูดคุยก็คือว่า 

ร้านค้าหรือสถานที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะร้องขอท าการประเมินปริมาณขยะใหม่เพื่อไปประกอบกับอัตรา

ที่เราจะแจ้งเขาไป แต่ ณ ตอนนี้รู้สึกว่าวิธีการเข้าไปประเมินขยะของแต่ละเจ้า จะล่าช้ามาก ๆ ค่ะ ก็จะ

มีผลต่อการจัดเก็บมูลค่าหรือมีผลต่อการจัดเก็บอัตราค่าขยะของแต่ละเดือน  อยากจะฝากประธาน

ไปยังผู้บริหารว่า ช่วยเร่งหรือว่ามีวิธีการไหนที่จะสามารถประเมินแต่ละเจ้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หรือเปล่าคะ เพราะว่าเจ้าหนึ่งที่ร้องขอไป ส่วนตัวดิฉันเองเคยร้องขอไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

จนป่านนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินเลยค่ะ ถ้าจะให้ครบทุกเจ้าก็เห็นว่าต้องใช้เวลาเกิน 6 เดือน 

แต่มันจะช้าไปหรือเปล่าในส่วนของการประเมินใหม่เกือบจะครบทุกเจ้า  เพราะว่าอัตราขยะที่ขึ้นมา 

ส่วนใหญ่น่าจะเกือบ 100% ที่เขาจะท าการร้องขอเข้าไปประเมินปริมาณขยะใหม่เพราะส่วนมากที่

พบเจอก็คือ ปริมาณขยะปัจจุบันเราสามารถน าไปรีไซเคิลหรือว่าสามารถน าไปขายได้ค่อนข้างเยอะแล้ว 

ปริมาณขยะที่เหลือทิ้งจริง ๆ จะเหลือปริมาณที่น้อยมาก ๆ  เกือบจะ 100% ที่แต่ละผู้ประกอบการ

รวมไปถึงบ้านเรือนต่าง ๆ จะต้องมีการรอ้งขอให้เข้าไปประเมินปริมาณขยะใหมใ่นทุก ๆ เจ้า ซึ่งตรงนีค้ิด

ว่าทีมงานอาจจะไม่พอหรือเปล่าคะ จะขอน าเรียนฝากปัญหาตรงนี้ไปด้วย อีกเรื่องหนึง่ก็คือ ได้รับแจ้งจาก

ทางชาวบ้านที่เข้าไปใช้บริการสวนสาธารณะเทศบาล 7 ว่า ถ้าโครงการที่จะปรับปรุงยังไม่เกิดขึ้นเร็ว ๆ 

นี้ทางผู้สูงอายุเขาเรียกร้องขอให้ช่วยปรับปรุงห้องน้ า  ห้องสุขา โดยเฉพาะห้องสุขาชายบริเวณใกล้

ประตูทางเข้าค่ะ ขอให้ปรับปรุงให้อยู่ในสถานะที่พอใช้ได้ก่อนได้หรือเปล่าคะ มี 2 เรื่องค่ะท่านประธาน 

ขอบคุณมากค่ะ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นจะอภปิรายอีกหรือไม่

ครับ เชญิ นายบุญทรง ชุ่มแสง 
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นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพและ

สมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญทรง  ชุ่มแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง ได้รับแจ้ง

จากทางชาวบ้าน ชุมชนในแถบบ้านดงไชยนะครับ เกี่ยวกับในเรื่องของสวนสาธารณะภิรมย์ธาร ซึ่ง

ขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว ทางชาวบ้านก็ฝากมาว่า เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัย ในส่วนของบริเวณ

ถนนมีผูค้นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบริเวณแถว ๆ นั้น แล้วก็ขับขี่ไวครับ จงึฝากน าเรียนใหก้ับทาง

ท่านประธานสภาได้เชื่อมไปหาทางผู้บริหารว่า ควรจะหาทางป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้น 

และอีกส่วนหนึ่ง ในสภาพบริบทข้างสวนสาธารณะต่าง ๆ ตลอดแนว ไม่ว่าจะเป็นไหล่ทางก็ดี ไม่ว่าจะ

เป็นในส่วนของริมถนน ซึ่งไม่เกี่ยวกับผู้รับเหมาเลย ตรงนี้สภาพบริบทก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ทาง

ชาวบ้านก็เลยแจ้งฝากมา แล้วในส่วนของภายในก็ฝากมาว่า เวลาชาวบ้านเดิน เขากลัวว่าอาจจะมี

จักรยานเข้ามาปั่นมาถีบด้วย หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เด็กเอาล้อเอาอะไรมาเล่นนะครับ เป็นห่วงเรื่องความ

ปลอดภัย ขอน าเรียนให้ทางประธานฝากไปทางฝ่ายบริหารได้ป้องกันตั้งแต่เนิ่น ๆ อีกส่วนหนึ่งก็คือใน

เรื่องของความปลอดภัยในยามค่ าคืนนะครับ เมื่อก่อนจะมียามไม่เพียงพอ แล้วท าให้สวนเกิดเหตุ

อันตรายเกิดขึ้นมาได้ เพราะฉะนั้นอยากฝากว่า หากว่าสวนส าเร็จด้วยดี ก็อยากจะฝากให้มีการดูแล

รักษาความปลอดภัยใหเ้ข้มแข็งมากขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์  

นายสมหมาย  พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสมหมาย พงษ์ไพบูลย์ สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก็จะเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ฝากขอบคุณเทศบาล ฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

เรื่องการแข่งเรือที่ผ่านมาครับ คือชาวบ้านมคีวามภาคภูมิใจมาก ว่าเทศบาลชุดนีส้ามารถสร้างกิจกรรม

ที่ดีให้กับประชาชนได้รู้ได้เห็น เพราะว่าการแข่งเรือจากการประเมินแล้วประมาณ 20 กว่าปีที่เรา

ไม่ได้ท า ซึ่งมารื้อฟื้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีจุดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อันนี้เป็น

การติเพื่อก่อนะครับ ผมในฐานะเป็นตัวแทนของชาวบ้าน ถ้าจัดปีต่อไป อยากให้วางแผนให้มากกว่านี้ 

อันนี้เป็นการประเมินของชาวบ้านนะครับ คือใช้เวลารอคอยนานไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมก็เห็นใจเจ้าหน้าที่

เพราะว่าเป็นงานครั้งแรก  แตค่่อนขา้งดนีะครับ ชาวบ้านชอบมาก แล้วอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับแม่น้ าวัง

ของเรา ภูมิทัศน์สวยมาก แล้วทางชุมชนท่ามะโอ ท่านางลอยจะมีวัชพืชขึ้นมากเลยครับ โดยเฉพาะ

ไมยราบยักษ์ทั้ง 2 ฝั่ง อยากจะให้ทางเทศบาลประสานกับทางกรมเจ้าท่าหรือว่าบางอย่างที่เราท าได้

แล้ว ช่วยไปเอาวัชพืชออก รู้สึกจะปิดบังภูมิทัศน์เยอะมาก ผมไปส ารวจตั้งแต่สะพานเขลางค์ไปจนถึง

สะพานพิชัย ฝั่งด้านนี้เป็นความรับผิดชอบของเรา ฝั่งนู้นจะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลพิชัยหรือ

เปล่า ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่าหรือเปล่านะครับ ทางชาวบ้านฝากถามมา ถ้าท าได้ผมว่าน่าจะ

สวยงามมากนะครับ เพราะแม่น้ าวังของเราตอนนี้ขึ้นเอ่อไปถึงสะพานพิชัยแล้ว อีกเรื่องหนึ่งครับ จะขอ

อนุญาตท่านประธานขอภาพประกอบการอภิปรายครับ (ประธาน : อนุญาต) อดีตท่านประธานสภา

ก็จะรู้จักกับคนในชุมชนของทางเขตแจ่งหัวรินหรืออะไรไม่ทราบ ก็ได้ขอร้องมาให้เป็นสะพานสื่อสารกับ
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ทางฝ่ายบริหาร ภาพนี้คือสวนประตูเวียงนะครับ เป็นต้นขะจาวซึ่งเอนนะครับ แล้วทับศาลพระภูมิ

ประจ าสวนที่นั่น มันเอนแล้วเอียง ท าท่าจะล้ม แต่ทางเทศบาลก็ไปช่วยตัดแต่งให้แล้วนะครับ ก็ช่วยได้

ในระดับหนึ่ง แต่ไปเก็บวัชพืชที่ตัดแต่งแล้วไม่หมด ท าให้ลงไปแช่ในน้ าเหมือง ภาพนี้ครับ ท าให้น้ าไหล

ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าใหญ่ไม่สะดวกนะครับ เพราะฉะนั้นถ้ามีการไปเก็บขึ้นมา น้ าก็จะผ่าน

สะดวกสบาย จะไม่มีเรื่องสิ่งปฎิกูลที่จะไหลผ่าน ตอนนีก้ั้นไว้เลยนะครับ แล้วโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นหน้าฝน 

ยุงลายก็เยอะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดลูกน้ ายุงลาย ผมก็อยากฝากท่านประธานให้ประสานไปทาง

ฝ่ายบริหาร ช่วยเก็บกิ่งไม้ตรงนี้ออกไป แล้วอีกประการหนึ่ง ทางชุมชนก าแพงเมืองอยากจะขอก าลัง

ทางเจา้หนา้ที่เพื่อจะก าจัดวัชพืช ตอนนี้ทางชุมชนก็มคีณะกรรมการที่เป็นรูปธรรมขึน้มาแล้ว แตง่ตัง้โดย

เทศบาล เขาขอความกรุณาว่า ถ้าทางเทศบาลจะเข้าไปท า ก็ขอใหป้ระสานกับทางชุมชน ทางชุมชนก็จะ

มีเจ้าหน้าที่หรือจะมีคณะกรรมการหรือชาวบ้านบางส่วนจะไปร่วมสมทบด้วย เป็นภาพที่สวยงามมาก

ถ้าทางเทศบาลกับชุมชนจะร่วมมือกัน อันนี้ก็อยากจะฝากให้เร่งรัดหน่อยนะครับ เพราะถ้าหน้าฝนเข้ามา

จริง ๆ แล้วอาจจะแก้ปัญหาไม่ทัน แต่ถ้าเราแก้ช่วงนี้เลยก็จะดีนะครับ อีกเรื่องครับ จากการที่ชาวบ้าน

ร้องขอไปช่วยให้ปรับพื้นที่หรือว่าริมแม่น้ าวังให้มีความสวยงามและสะดวกสบาย ผมก็หารือกับทาง

เจ้าหน้าที่ว่า ในกรณีที่เราจะมาปรับพื้นที่ตรงนี้ เราจะต้องใช้เครื่องจักรประเภทไหน เจ้าหน้าที่อธิบาย

มาว่า น่าจะเป็นรถเกรดปรับพื้นเรียบ แต่ ณ วันนี้ช ารุดครับท่านประธาน ใช้การไม่ได้แล้วจะเป็นเดือน

แล้วครับ ก็อยากฝากท่านประธานประสานไปทางฝ่ายบริหาร ว่าน่าจะมีการซ่อมให้รวดเร็วนะครับ 

เพราะว่างานแต่ละอย่างก็ใช้เวลา 3 วัน 4 วัน กว่าจะเสร็จ และปัจจุบันนี้วัชพืชในแม่น้ าวังก็เยอะมาก 

มันจ าเป็นต้องใช้ตรงนี้ด้วย ก็ยังไม่รู้ติดปัญหาอะไรนะครับ ใช้เวลาจะเกือบเดือนแล้วก็ยังไม่มีการซ่อม

อะไร แล้วก็ได้ข่าวแว่ว ๆ มาว่าใช้งบประมาณการซ่อมนั้นค่อนข้างแพง ประมาณสองถึงสามแสนบาท 

ตรงนีไ้ม่รู้มีปัญหาอะไร ถึงใช้เวลานาน แตท่ั้งนีท้ั้งนั้น ผมคิดว่าก็น่าจะมีแนวทางนะครับ ถ้าจะจัดซื้อใหม่ 

ผมว่าค่อนข้างล าบากแน่นอน และอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้การจัดซื้อจัดจ้างใช้ระเบียบอะไรมากมาย 

อย่างน้อย 1 ปี ถึง 2 ปีกว่าจะได้มา แต่ว่าถ้าเราซ่อมตรงนี้แล้ว อาจจะใช้ได้เป็นปีหรือว่า 2-3 ปี 

เงินสองสามแสน ส าหรับเทศบาลผมว่าน่าจะแก้ไขได้ อันนี้เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ผมในฐานะ

เป็นสมาชิกสภา ชาวบ้านร้องขอมาและสอบถามมา เราก็เป็นสะพาน ถ้าจะเร่งแก้ไขหรือยังไงก็ชี้แจงได้ 

เราก็จะเป็นสะพานไปบอกชาวบ้าน แต่ผมขอฝากเรื่องรถด้วยนะครับ ถ้ามีการซ่อมบ ารุงให้แล้วเสร็จเร็ว

ได้ก็ยิ่งดีนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ นายสามารถ พุทธา 

นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ

และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสามารถ  พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครล าปาง 

ก็จะฝากท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารนะครับ ว่าในเรื่องของชุมชนศรีปงชัยที่เราได้มีแผนในการที่จะ

ขนทรายออกจากแม่น้ าวัง เดิมทีที่เราได้ด าเนินการขนทรายที่กองอยู่เป็น 10 ปีแล้ว ซึ่งทราบข่าวว่า

กรมเจ้าท่าได้มอบให้กับเทศบาลแล้ว ตรงบริเวณใต้สะพานศรีเชียงใหม่ไปแล้ว ซึ่งทุกปีก็จะมีวัชพืช 
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มีต้นไม้ขึ้นบนกองทรายแล้วท าให้มีภูมิทัศน์ที่ปกคลุม มันท าให้เป็นที่มั่วสุมของคนที่เจตนาไม่ดี ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของยาเสพติดก็ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโจรขโมยก็ดี  ดังนั้น ก็อยากจะให้ทางผู้บริหาร 

ได้ด าเนินการขนทรายออกจากบริเวณตรงนั้น  ซึ่งชาวบ้านศรีปงชัยได้ร้องขอมานานแล้วนะครับ 

อีกเรื่องหนึ่งก็คือบริเวณแม่น้ าวังตรงตลาดนาก่วมใต้ขึ้นมาจนถึงสวนริมชล ซึ่งตอนนี้ได้มีต้นไมยราบ

ยักษ์ขึ้นเยอะมาก ท าให้ขวางทางน้ า อยากจะให้ทางเทศบาลเอาเครื่องจักรลงไปปรับในเรื่องของไมยราบ

ยักษ์ออกจากแม่น้ าวัง ซึ่งจะท าให้แม่น้ าวังของเราสวยสดงดงามขึ้นนะครับ ทีนี้ประเด็นเมื่อวานนี ้ผมได้มี

โอกาสลงไปดูเจา้หนา้ที่ในเรื่องของการปรับสวนรมิชล มีการตัดหญ้าซึ่งเราก็ได้ทดลองใช้เครื่องจักรที่ได้

ซื้อมาใหม่ ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับ แต่ว่าดูแล้วเป็นลักษณะของการที่ไปพรวนดินมากกว่า ท าให้สนาม

แทนที่จะเรียบ แนน่ ก็กลายเป็นพรวนดิน ซึ่งเราอาจจะใช้เครื่องจักรไม่ถูกประเภทนะครับ ผมก็สอบถาม

ว่า จริง ๆ แล้วเรามีรถเกรดที่จ่าไก่เคยขับ คันนั้นใช้งานได้ดีมาก เมื่อวานนี้ก็สอบถามไปว่า ท าไมไม่เอา

รถเกรดคันนั้นมาใช้ ปรากฏว่าอย่างที่ท่านสมาชิกสภาได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ ก็คือ มันเสีย แต่ว่าไม่มี

การซ่อม ก็จะรอซื้อคันใหม่ ผมว่าถ้าจะรอซื้อคันใหม่มา ปัญหาของชาวบ้านรอเป็นปี ๆ ไม่ได้นะครับ 

ไม่ว่าจะเป็นที่สวนสาธารณะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในถนนหนทางที่ในชุมชนต่าง ๆ ก็ต้องการที่จะมีการ

ปรับนะครับ ก็อยากจะให้ผู้บริหารได้โปรดพิจารณาในเรื่องนี้ ในการที่จะซ่อมให้สามารถใช้งานได้

ก่อนนะครับ อีกประการหนึ่ง เมื่อวานนี้เราเห็นการท างานของเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นรถเกรด รถตัก

อะไรแล้วแต่ เรามีคนขับ ซึ่งผมก็ถามคนขับว่า ไม่มีผู้ช่วยในการที่จะต้องมาดูแลรถหรือ ปรากฏว่า 

เขาบอกว่าเติมน้ ามันก็คนนี้แหละครับ เติมยางก็คนนี้แหละครับ ขับก็คนนี้ครับ ซึ่งผมอยากจะให้

ในส่วนของฝ่ายโยธาได้จัดก าลังคนไปดูแลรถ ซึ่งจะท าให้ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้นะครับ 

ก็อยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยังผูบ้ริหารช่วยด าเนินการเรื่องนี้ให้ดว้ยนะครับ ขอบคุณมาก 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง มีท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี

จะขอฝา่ยบริหารช่วยตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาฯ ทั้ง 4 ท่านที่ถามมานะครับ เชญิ ฝา่ยบริหาร 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายก 

เทศมนตรีนครล าปาง ขอบคุณนะครับ ในส่วนของเรื่องอื่น ๆ ของการประชุมสภาทุกครั้ง ด้วยความทีท่่าน

ก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ทุกครั้งเราก็จะมีปัญหามาสอบถามกัน ทั้งเรื่องของความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชนแล้วก็ปัญหาต่าง ๆ  ผมจะขออนุญาตน าเรียนชี้แจงนะครับ ของคุณสรัญญา เรื่อง

ของการเก็บขยะมูลฝอยในอัตราใหม่ อันนี้ก็เห็นด้วยนะครับ คือจริง ๆ ก็เป็นการบริหารจัดการภายใน

ของเทศบาลเอง คือเวลาเรามีระเบียบใหม่ เทศบัญญัติใหม่ก็ดี อะไรที่เป็นระเบียบใหม่ แล้วเราไป

ด าเนินการทันทีกับชาวบ้านกับพี่น้องประชาชนบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะครับ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการ

จัดเก็บขยะมูลฝอย แมก้ระทั่งเรื่องของการที่ทางกองคลังได้จา้งบริษัทเอกชนไปด าเนินการเรื่องภาษีใหม่ 

เวลาบริษัทเอกชนเขารับงานไปแล้ว เขาก็ไม่ได้ท าความเข้าใจกับเรา อยู่ ๆ เขาเข้าไปในร้านค้า ในส่วน

ของผู้ประกอบการก็จะได้รับการต าหนิออกมาว่า ไม่รู้เรื่อง ท าไมเข้ามาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย เขาก็ไม่ได้ให้
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ความร่วมมือนะครับ อันนี้แนวทางการแก้ไขก็เห็นด้วยนะครับ ในเร็ว ๆ นี้น่าจะเชิญผู้ประกอบการ

ร้านค้ารวมถึงประชาชนเข้ามาร่วมรับฟัง แล้วก็รับทราบที่มาที่ไปของการจัดเก็บในอัตราใหม่ รวมถึง

เรื่องที่เราได้จ้างบริษัทเอกชนในการด าเนินการประเมินภาษี เพื่อเขาจะได้ท าความเข้าใจให้ตรงกัน แล้ว

เขาจะได้มีความสบายใจขึ้น เดี๋ยวนี้แก๊งต้มตุ๋นก็เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นอยู่ ๆ คนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่

เทศบาลเข้าไปยุ่มย่ามกับบ้านเขา กับร้านค้าเขา มันก็จะมีปัญหาเหมือนกัน ทั้งสองส่วนนี้ ผมก็เชื่อว่า 

เราจะเชิญผู้ประกอบการรวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็ชี้แจงนะครับ  อันนี้ก็ฝากท่าน

ผู้อ านวยการกองคลังได้ด าเนินการในส่วนนี้ต่อไป ก็เห็นด้วยในเรื่องของการประเมินที่ค่อนข้างล่าช้า 

ถ้าเราเชิญเขาเข้ามารับฟังในเรื่องของเหตุผลและความจ าเป็น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะออกไปท างาน

ควบคู่กันก็อาจจะเบาแรงลงนะครับ ในส่วนที่ 2 เรื่องของสวนสาธารณะเทศบาล 7 งานปรับปรุงห้องน้ า

ก็มีคนแจ้งเข้ามาแล้วนะครับ ผมก็ได้บอกให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าไปด าเนินการแล้ว วันนี้จะติดตามให้ว่า

ไปถึงไหนแล้วนะครับ ของอาจารย์บุญทรง ในเรื่องของสวนภิรมย์ธาร เราค่อนข้างให้ความส าคัญมาก 

เพราะว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ก็ว่าได้ เป็นจุดเช็คอิน แล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยบอกว่าเป็นจุดที่น่าจะ

สวยที่สุดจุดหนึ่งในเขตเทศบาลนครล าปาง ไม่ว่าจะด้วยภูมิทัศน์คู่ขนานไปกับฝายพับ ก็จะได้ทัศนียภาพ

ที่สวยงามแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างมากถึง 22 ไร่เศษ ความยาว 2 กิโลเมตรกว่า ตอนนี้ผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่ง

งานงวดสุดท้าย เราก าลังติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ 2 ลูกที่ขออนุมัติสภาไป ถ้าระบบหม้อแปลง

เรียบร้อย เราก็จะทดสอบระบบไฟทั้งหมด ไฟแสงสวา่งผมคิดว่าน่าจะพอเพียงนะครับ  อาทิตย์ที่แลว้ผม

ก็ได้หารือกับรองฯ สุรพลกับหัวหน้าส านักปลัดเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะไปดูแลรักษาความปลอดภัย 

ในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าไหล่ถนนหรือการขับขี่ยานพาหนะในยามค่ าคืน  ผม

จะให้รองฯ สุรพลเป็นผู้ชี้แจงนะครับ ของท่าน สท. สมหมาย ส่วนที่ชมไม่เป็นไรครับ ก็ขอบคุณนะครับ 

ยินดีที่ท าให้พี่น้องประชาชนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการแข่งเรือหรือกิจกรรมอื่น  ๆ ที่เราได้ท ามา 

ในส่วนของวัชพืชที่ชุมชนท่ามะโอ ผมก็ได้รับแจ้งเรื่องไมยราบยักษ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหมือนกัน 

รวมถึงคลิปจะตอบรวมกับของท่าน สท.สามารถ เรื่องของวัชพืชในแม่น้ าวังนะครับ จริง ๆ เราก็ท ามา

ตลอดคู่กับทางกรมเจ้าท่า แต่ว่าก็ค่อนข้างขึ้นเร็วนะครับ ก็เป็นปัญหาเกี่ยวพันกันอยู่ดี เรื่องของ

เครื่องจักรที่เทศบาลเรามี ที่ใช้งานมา ไม่ว่าจะรถหนักทั้งหลาย ถ้าเป็นอายุคน ผมว่ารวม 70 ปีได้

นะครับ ค่อนข้างเก่าแล้วก็ประสิทธิภาพการท างานต่ า อย่างที่ว่าเราก็ท าไปซ่อมไป ผมก็ยอมรับว่า 

ในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องข้อระเบียบกฎหมาย จะเป็นความไม่เข้าใจกันในการสั่งงานภายในนะครบั 

ก็ท าใหก้ระบวนการจัดซื้อ การซ่อมทั้งหลาย ทุกกอง ทุกส านักแทบจะเดินไม่ได้แทบจะเป็นอัมพาตไปหมด 

แต่ก าลังแก้ไขนะครับเชื่อว่าจะดีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ในการอนุมัติซื้อ อนุมัติซ่อมทั้งหลาย ด้วยความไม่เข้าใจใน

บางเรื่องบางประการของกฎระเบียบที่ยังถกเถียงกันไม่แล้วเสร็จ ผมเชื่อว่าภายในไม่กี่วันนี้น่าจะจบแล้ว

นะครับ แล้วถ้าเข้าสู่ภาวะปกติ ในส่วนของรถเกรดรถอะไรที่ค้างไว้ก็จะรีบด าเนินการซ่อมเอามาใช้ ผมก็

เห็นด้วยว่า เราจะไปรอเครื่องจักรใหม่ กว่าจะซื้อ กว่าจะสืบราคา กว่าจะผ่านกระบวนการพัสดุน่าจะ

ร่วมปี ก็จะไม่ทันบริการประชาชน เรื่องความสวยงามของแม่น้ าวังเป็นหัวใจนะครับ เพราะเราต้องการ

ดูแลให้ดีให้มีความสวยงามแล้วก็โปร่งตา ในส่วนของไมยราบยักษ์ก็ดี วัชพืชก็ดี ก็จะท าการปรับให้ดู
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เรียบร้อย รวมถึงฝายชะลอน้ าที่เราจะท าใหม่อีก 3 ตัว อันนี้ก็จะเร่งด าเนินการ เรื่องของสวนประตูเวียง 

จริง ๆ ในส่วนของคูเมืองน้ าทั้งหมด ผมก็ดูงานของส่วนน้ าเสียที่เขารายงานมาทุกวันนะครับ จริง ๆ 

ภาระงานของส่วนการโยธา ส านักช่างนี้เยอะมากนะครับ ออกไปท าทุกวันและก็ยังท าไม่ทัน ก็มีหลงหู

หลงตาบ้าง ในส่วนของสวนประตูเวียงที่ท่านฝากไว้ กับเรื่องของคูเมืองของบริเวณโซนก าแพงเมอืง ก็จะ

หารือกับทางผู้อ านวยการส่วนการโยธาและจะรีบด าเนินการจัดคิวงานนะครับ ก็น่าจะค่อนข้างครบ ใน

ส่วนของสวนภิรมยธ์าร ผมจะขอให้รองฯ สุรพลได้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม ขอบคุณครบั 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง เชญิ รองนายกฯ สุรพลฯ 

นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง เรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิก

สภาผู้ทรงเกียรติ กระผม นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครล าปาง  เกี่ยวกับ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขื่อนยาง ชื่อเป็นทางการ ตอนนี้ใกล้ที่จะถึงเวลาส่งมอบงาน แต่ว่ายัง

ไม่ได้มอบงาน แต่ทางเทศบาลเองเราก็เตรียมการไว้ โดยเพิ่ม รปภ อีก 1 อัตราที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่

ดังกล่าว เนื่องจากว่าอัตราเดิมไม่เพียงพอ อีกประการหนึ่งก็คือว่า บริเวณดังกล่าวตั้งแต่นาก่วมใต้ ถนน

เลียบแม่น้ าวังมาจนถึงสะพานพัฒนาภาคเหนือ และก็บริเวณสะพานออเร้นจ์ สามแยกโรงไฟฟ้า  มักจะ

มีกรณีที่วัยรุ่นไปชุมนุมกัน บางครั้งก็เกิดความเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ รวมไปถึง

อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชนและบริเวณดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาทางส านักปลัดเทศบาล

ก็จะให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่อง พ.ร.บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองก็

คือเทศกิจ เข้าไปตรวจตราและก็ดูแล แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเวลาท าการบ้าง ก็ได้สั่งการ

ให้ทางส านักปลัดก็คือ งานป้องกันหรือดับเพลิง ซึ่งจะออกไปตรวจเรื่องของหัวแดงดับเพลิง เรื่องของ

ไฟฟ้า ซึ่งเกิดการลัดวงจรอยู่บ่อย ๆ รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชน เรื่อง

เกี่ยวกับภัยพิบัติต่าง ๆ ก็เน้นย้ าว่าทุกวันต้องไปตรวจตามบริเวณริมแม่น้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว แล้วก็บริเวณสามแยกโรงไฟฟ้าด้วย รวมไปถึงพื้นที่ต าบลเวียง

เหนือเขต 1 ก็คือ บริเวณริมแม่น้ านี้ก็เพิ่มพื้นที่ในการออกไปตรวจเพิ่มเติม เรื่องของถนนเลียบแม่น้ าวัง

บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินั้น ได้ผ่านคณะอนุกรรมการจัดระเบียบจราจรทางบกไปแล้ว

นะครับ ก็เคยน าเสนอต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วว่า ก าหนดความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ซึ่งทาง

เทศบาลก็จะได้ด าเนินการเรื่องการติดป้ายจ ากัดความเร็วเพิ่มเติม อีกประการหนึ่งก็คือว่า ท่านรอง

นายกเทศมนตรีฯ ท่านกิตติฯ ก็ได้น าเรียนท่านประธานสภาแล้วว่า บริเวณเขื่อนยางจะเป็นบริเวณพื้นที่

เศรษฐกิจใหม่ ซึ่งชาวบ้านก็ได้ร้องขอว่า น่าจะมีการจ าหน่ายอาหารบริเวณเขื่อนยาง น่าจะเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ เรื่องนี้ก็คงจะต้องหารือกันว่า หลังจากสวนสาธารณะส่งมอบงานแล้ว การปรับ

บริเวณผิวจราจรแล้ว พื้นที่ไหนเราจะให้มีการลักษณะ Food Truck  หรือว่าจัดที่จอดรถให้เหมาะสม 

ตีเส้นจราจรให้เหมาะสม เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวบ้านชุมชนบริเวณนั้นและก็เป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวด้วยนะครับ ตรงนี้ท่านสมาชิกสภาที่เสนอมานั้นเป็นสิ่งที่ดี เราก็จะได้เอาข้อมูลดังกล่าวนี้ 

ไม่ว่าเรื่องจ ากัดความเร็ว การจัดระเบียบจราจร ระเบียบจอดรถ การจัดพื้นที่จ าหน่ายสินค้า มาหารือ
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กันแล้วก็ก าหนดเป็นมาตรการที่ส่งเสริม และก็สร้างความปลอดภัย ความสะดวก ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยใหค้รบถ้วนทุกด้านนะครับ ก็น าเรียนท่านประธานสภาได้รับทราบ แล้วก็น าเสนอต่อสมาชิกสภา 

ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ 

ในวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ นี้ ผมอยากจะขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาทุกท่าน ถ้าหากจะเป็นการซักถาม

ผูบ้ริหารที่มีเนื้อหาค่อนข้างมาก อยากจะขอให้ใช้ช่องทางในด้านของการตั้งกระทู้ถามนะครับ ซึ่งในวันนี้

ก็มีวาระ แต่ว่าพวกเราไม่ได้มีการใช้วาระนี้ให้เป็นประโยชน์ เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราตั้งกระทู้ถามมา 

ทางผู้บริหารสามารถจะรู้ล่วงหน้า แล้วก็สามารถที่จะเตรียมข้อมูลตอบได้อย่างครบถ้วน แล้วก็ชัดเจน 

และเป็นการประหยัดเวลาในที่ประชุมด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือทุกท่าน ในคราวหน้าถ้า

มีเรื่องที่จะซักถาม ก็ขอใช้ช่องทางของกระทู้ถามนะครับ สว่นวาระอื่น ๆ ก็ยังคงได้อยู่นะครับ ถ้าหากว่า

เป็นเรื่องง่าย ๆ ทั่ว ๆ ไป ในโอกาสที่ทางสภาได้ผ่านญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ 2567 ไปแล้ว ไม่ทราบว่า ทางฝ่ายบริหารมีอะไรที่จะพูดต่อสภาหรือไม่ครับ เชิญ ฝ่าย

บริหาร 

นายกิตติ จวิะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครล าปาง 

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผูท้รงเกียรติ กระผม นายกิตต ิจวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรี

นครล าปาง ขอเวลาอีกนิดเดียวครับ ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภา ท่านคณะกรรมการแปรญัตติฯ ที่ได้

กรุณาท างานกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผมก็ยืนยันว่าในร่างเทศบัญญัติงบประมาณครั้งนี้ได้ท ารายละเอียดให้

ค่อนข้างดี ค่อนข้างครบมากที่สุด แล้วก็เป็นการพิจารณาอย่างรอบคอบ ได้หารือกับทางผู้บริหาร ใน

ส่วนของข้าราชการประจ า เรื่องของความจ าเป็นและก็เหตุผลในการท างานตามนโยบายส่วนหนึ่ง แล้ว

อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนนะครับ หลังจากส่งร่างนี้ให้กับทางผู้ว่า

ราชการจังหวัดลงนาม แล้วส่งกลับมา หากได้ประกาศใช้แล้ว ก็จะขอยืนยันว่าจะใช้เทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้ขออนุมัตสิภาไป แล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณท์ุกอย่างครับท่านประธาน  

นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์ ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง ในส่วนของสภาในฐานะที่เป็น

ประธานสภา กระผมก็อยากจะขอเสนอแนะบางประการ ในการบริหารจัดการงบประมาณที่จะน าไปสู่

การบริหาร น าไปสู่การพัฒนาบ้านเมือง ก็ขอเรียนด้วยความเคารพต่อผู้บริหารและก็ด้วยความ

ปรารถนาดีของผมและของสภาด้วยนะครับ เราก็อยากจะเห็นการพัฒนาของบ้านเมืองเป็นไป

ตามที ่ท ่านพูดนะครับ แต่ทีนี้ด้วยความที่ผมได้เป็นประธานคณะกรรมการติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ ก็ไดพ้บเห็นปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดซือ้จัดจ้าง ซึ่งท ากันไม่ทัน ก็ทราบว่า

ขาดก าลัง ขาดทรัพยากรต่าง ๆ ก็ท าให้งานไม่บรรลุผลหลายโครงการ ซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องมีการ

น าโครงการที่ว่านี้กลับมาเข้าสู่สภาใหม่ เป็นการกันเงินเพื่อให้งานต่าง ๆ น าไปสู่การจัดซื้อจัดจ้างใน

ที่สุด ดังนั้น ผมก็อยากจะขอฝากผู้บริหาร ถ้าหากว่าอัตราก าลังและวิธีการบริหารจัดการยังเป็นเดิม ๆ 
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อยู่ ก็น่ากังวลใจ ขอฝากประเด็นนี้ไปนะครับ อันนี้ด้วยความเคารพนะครับ ขณะเดียวกันผมในฐานะ

ประธานสภา ผมขอให้ก าลังใจผู้บริหารที่จะขับเคลื่อนงบประมาณในครั้งนีน้ าไปสู่การปฏิบัติอย่างบรรลุ

วัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมาย  ขณะเดียวกันสภาเราก็ไม่ละเลยต่อหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบผู้บริหาร

ต่อไปตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ไม่มีท่านใดที่จะอภิปรายหรือสอบถามแล้วนะครับ วันนี้เราก็ประชุมกันมา 

ได้ใช้เวลาการประชุมมาพอสมควร เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วม

การประชุมในครั้งนี้ ขอปิดประชุมครับ  

  

เลิกประชุม  เวลา 11.15 น. 

 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ์  คุรุภากรณ์) 

ประธานสภาเทศบาลนครล าปาง 

 

 

 

หมายเหตุ ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครล าปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  3  ประจ าปี 2566  วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ในการประชุมสภาเทศบาล

นครล าปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 

 

 

 


